

จดหมายออนไลน์

(5 มิถุนายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงดาวที่เรียงตัวไม่ดี ทำร้ายดวงชะตาเป็นเวลานาน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า คุณลุงกม เกิดวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2514 เวลา 19.53 น. กทม เพศชาย

คุณเล่ามาว่า “เนื่องด้วยบริษัทที่ผมทำงานอยู่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ผมจึงถูกกดดันให้ออกจากงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมากลับ ปัจจุบันก็กำลังหางานอยู่ ยังหาไม่ได้สักที ระหว่างนี้มีรายได้เสริมเล็กน้อย”

คำถามที่หนึ่ง จะมีโอกาสได้กลับไปทำงานประจำอีกหรือไม่ และเมื่อไหร่ครับ เพราะสมัครงานไปเยอะมากครับ แต่ยังไม่เห็นทีไหนติดต่อมา

ก่อนอื่นก็ขอพูดถึงดวงชะตาเดิมเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเสียก่อน เพราะพื้นชะตาเดิมจะเป็นตัวกำหนดดวงชะตาตลอดทั้งชีวิตของคุณไปโดยตลอด

เรื่องงานของคุณค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย เปลี่ยนงานบ่อยๆมาก มักจะทำงานที่ไหนไม่ค่อยนาน อาจเป็นเพราะคุณเป็นคนเบื่อง่าย ดังนั้น หากต้องการปรับตัวเรื่องงานให้เข้ากับดวงชะตา คุณก็ควรที่จะเลือกทำงานที่ไม่ต่อเนื่องยาวๆ หรือไม่ใช่งานประจำ ควรจะเลือกงานที่จบเป็นจ็อบๆไป

ส่วนเรื่องงานที่ดีของคุณ ดวงชะตาชี้ไปที่เรื่องงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร เรื่องงานเอกสาร ที่ต้องใช้จินตนาการ เรื่องศิลปะ เรื่องที่ทันสมัยสักหน่อย ซึ่งเท่าที่ผมเคยพบดวงชะตาแบบนี้ มักจะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ทำนองนี้

ต่อคำถามของคุณ โชคชะตาของคุณไม่สู้จะดีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2556 แล้ว เรื่องที่เสียก็คือ การที่คุณเกิดมีศัตรูลับที่ไม่คาดคิด เป็นการบ่มเพาะศัตรูขึ้นอย่างเงียบๆ ศัตรูเหล่านี้อาจจะบ่อนทำลายคุณอยู่อย่างลับๆ

จากนั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2557 เรื่องก็ลามใหญ่ การพูดการจา ติดต่อสื่อสารดูเหมือนจะสร้างปัญหาให้คุณ ทำให้เจ้านาย หรือ ผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน เริ่มจะมีปัญหาหากับคุณ จนถึงกับทำให้คุณต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน

แต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดมาข้างต้นดูเหมือนจะยังไม่หมด คิดว่าจะยังมีผลต่อไปจนถึง
ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 คือ ปีหน้า

ดังนั้น หากคุณสามารถทำงานที่ไหน ก็ต้องเตือนให้ระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย

ตอนนี้คุณยังว่างงานอยู่ ผมจึงลองพิจารณาว่า ช่วงเวลาใดบ้างที่คุณจะมีโอกาสดีที่จะได้งาน
แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีของคุณก็ตาม

ก็พบว่า ช่วงเวลาที่ดวงดาวโคจรเป็นคุณต่อคุณจะเป็นปลายเดือนกันยายน ถึง ต้นตุลาคม ปีพ.ศ.
2558 เป็นต้นไป ดังนั้น คุณจึงควรจะใช้ความพยายามให้มากในช่วงเวลานี้ โอกาสน่าจะเป็นของคุณนะ
ครับ

แต่สิ่งที่ต้องเตือนให้ระวังก็คือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ห้ามร่วมหุ้นส่วนทำธุรกิจกับใครเด็ดขาด
และ ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้ง และ การมีปัญหาชีวิตคู่ด้วยครับ

คำถามที่สอง หากประกอบธุรกิจส่วนตัว จะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับ ระหว่างรองานก็
มองหาธุรกิจอยู่ว่าจะทำอะไรดี แต่ความตั้งใจผมคือ อยากทำงานประจำ และทำงานเสริม(ที่ปัจจุบันทำ
อยู่) เป็นอาชีพที่สอง

งานที่น่าจะดีของคุณควรจะเป็นงานที่เกี่ยวกับดาวพุธ(๔) คือ งานเอกสาร งานที่เกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสาร ประเภทคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้พูดมาข้างต้น

ถามว่าจะประกอบธุรกิจส่วนตัวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ก็ต้องพูดให้คุณได้เห็นว่าคุณงานธุรกิจ
ส่วนตัว กับ งานที่เป็นลูกจ้างนั้น อย่างไรจะดีกว่ากัน

ก็พบว่า คุณน่าจะทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่า ไม่ควรลงทุนทำธุรกิจของตัวเอง โดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทที่ต้องเสี่ยงๆสักหน่อย ไม่เหมาะกับคุณเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้จนถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2565 ครับ

แต่ที่เตือนในตอนนี้ก็คือ ให้หมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย โดยเฉพาะเรื่อง ปอด และ ตับ เป็น
พิเศษ ผมไม่แน่ใจว่าคุณสูบบุหรี่ หรือ ทานเหล้าหรือไม่ ถ้าสูบบุหรี่ หรือ ทานเหล้าอยู่ ขอแนะนำให้เลิก
นะครับ

เพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะเป็นโรครังสอง

หวังว่าคำพยากรณ์ของผมจะเป็นประโยชน์แก่คุณลูกกมล นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณลุงกทม. ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**
เพศ พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า คุณสุทธิพงษ์ ประสงค์ ครับ

